

CBG - ว่าตามสัญญาณ ไปก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก่อนอื่น ก็ต้องกล่าวกันอีกครั้งนะครับ หากท่านที่อ่านบาดตาเซี่ยน ในตอนเช้าๆ อย่าเข้าใจนะครับว่า เป็นการเขียนในช่วงเช้า เพราะบทวิเคราะห์ทางเทคนิค บาดตาเซี่ยน นั้น มีมาช้านานมากแล้ว และเป็นคอลัมน์เริ่มต้นครั้งแรกใน หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น... ซึ่งนั่นต้องแปลว่า จะต้องเขียนตั้งแต่ตอนเย็นๆ หรือ หลังตลาดปิดไปแล้ว เพื่อจะส่งต้นฉบับให้ทันกับโรงพิมพ์ และเวลาที่ส่งนั้น ก็จะไม่เกิน 17.30 น. นั่นก็แปลว่า ณ เวลาที่เขียนอยู่นี้ ก็ยังคงนั่งนับคะแนนโหวต เลื่อนนายกรัฐมนตรี ไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะ ซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้น ก็คงส่งต้นฉบับไปแล้ว ก่อนผลโหวตจะออกมา... ซึ่งก็ไม่ว่า เราจะได้นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 หรือไม่ หรือ อาจจะต้องไปวากันอีกทีในรอบที่ 2... ดังนั้น ถ้าจะถามอีกว่า ตลาดจะเอาทางไหน จะขึ้นหรือจะลง ก็คงจะเห็นกันแล้วว่า ตลาด หรือ SET Index ก็คงรอเช่นกัน เพราะมีการแกว่งๆ ไม่ไปทางไหนอย่างชัดเจน... แต่ถ้าจะกันตามน้ำหนักในเชิงเทคนิค เหนือเมฆก็กล่าวไว้แล้วนะว่า แนวโน้มขาลง ยังไม่ถูกทำลาย นั่นก็แปลว่า ขาลง ก็ยังคงกดดันอยู่ต่อไปนั่นเอง และเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็ยังคงให้ค่ากดดันในเชิงลบอยู่เช่นกัน... แล้วอย่างที่คาดหวัง ว่าเราอยู่ในปลายๆ คลื่น 4 แล้วนั้น ก็อย่าลืม เงื่อนไชเดียวที่จะไม่ไปปลายคลื่น 4 ก็คือการต่ำกว่า 1450 ลงไปนั้นแหละ แล้วถ้าจะยืนยัน การจบคลื่น 4 ก็ต้องผ่านระดับ 1550 ไปให้ได้ หรือ จะไปยืนยันขั้นที่ 2 ก็แถวๆ 1575 กันโน่นเลยก็ได้... ดังนั้น ใครจะเอา รูปแบบซัดๆ ทางไหน ก็ว่ากันไปตามสัญญาณทางเทคนิคเลยนะครับ เรียกว่า รอซัดๆ แล้วชัตตามั่นเอง

ดูตามเกม... อันนี้ ก็แค่เห็นว่าลงมาลึกลงๆ ราคา เริ่มน่าสนใจ แต่ก็เล่นเกมในเทคนิค ก็ต้องเผื่อทางหนี ไว้ด้วยก็เท่านั้น... ตลาดหุ้นไทยยุคนี้ มันพร้อมจะแปรผัน หรือผันผวนได้เสมอ

แนวรับ : ... 67.0-66.0 เน้นไม่ต่ำกว่า 65.0 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 77.0-79.0 เป็นเป้าหมายการเก็งกำไร

Price Chart...(CBG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CBG... คำว่าเป้าหมายเก็งกำไร ถ้าเอาตามรูปแบบทางเทคนิค ก็เฉพาะสำหรับท่านที่จะเล่นเก็งกำไร หรือ เล่นรอบ ไม่เกี่ยวกับการจะลงทุนยาวๆ โดยการเก็งกำไร ถ้าถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังแล้วนั้น ยังไงก็ต้องขายไว้ก่อน แล้วรอดูจังหวะใหม่่อีกที... โดยที่คาดว่า น่าจะมีโอกาส Rebound ได้ หรือมีรอบการขึ้นก็มาจากรูปแบบของ Indicator ที่เป็น Bullish Divergent ซึ่งเป็นสัญญาณ ที่อาจจะมีการกระชากขึ้นแรงๆ หรือจะขึ้นยาวๆ ก็ได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการเก็งกำไร ก็ยังคงมองไว้ก่อนที่ระดับ 77-79 หากจะมีการไปได้ไกลกว่านี้ การแกว่งตัวนั้นจะต้องมีรูปแบบราคา หรือ Pattern ในเชิงบวกอีกครั้งก่อนขึ้น